

Số: 120/BC-STTTT

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO

Hoạt động thông tin và truyền thông tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2014

I. Đánh giá chung hoạt động tháng 4 năm 2014

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở. Trong tháng 4/2014, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra theo từng lĩnh vực ngành, cụ thể như sau:

- Các dịch vụ bưu chính, viễn thông hoạt động ổn định. Số thuê bao điện thoại phát triển trong tháng 4 ước đạt 48.640/1.641.926 thuê bao đạt tỷ lệ 149 thuê bao/100 dân (*Trong đó, điện thoại cố định có dây 237 thuê bao, điện thoại cố định không dây 220 thuê bao, điện thoại di động trả sau 2.896 thuê bao, điện thoại di động trả trước 45.278 thuê bao*). Số thuê bao Internet phát triển trong tháng 4 đạt 2.113/100.119 thuê bao, đạt tỉ lệ 09 thuê bao/100 dân (*Trong đó, thuê bao Internet băng thông rộng xDSL 1.782 thuê bao, thuê bao internet truy nhập qua hệ thống cáp quang (FTTH) 331 thuê bao*).

- Hoạt động Báo chí - Xuất bản ổn định, nề nếp và có hiệu quả, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích và hoạt động theo đúng nội dung định hướng tuyên truyền. Trong tháng, tập trung tuyên truyền Hội thảo khoa học quốc tế về phát triển đặc khu kinh tế - kinh nghiệm và cơ hội; Hội nghị đối thoại doanh nghiệp; Lễ hội Hoa Anh Đào Hạ Long 2014; Carnival Hạ Long 2014.

- Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin: Cổng thông tin điện tử, Hệ thống thư điện tử, Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả. Tập trung chỉ đạo triển khai Kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin năm 2014 và Kế hoạch truyền thông, tập huấn về Chính quyền điện tử cho công dân và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

- Hoạt động thanh tra tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra, kịp thời ngăn chặn và xử lý những trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

II. Kết quả hoạt động thông tin và truyền thông tháng 4 năm 2014

1. Về Bưu chính, Viễn thông

Tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình phối hợp luân chuyển sách đến các điểm Bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết tháng 3/2014 đã có 1.100 đầu sách, báo các loại được chuyển đến 52 điểm Bưu điện văn hóa xã.

Thẩm định hồ sơ công trình di chuyển hệ thống cáp VNPT tại huyện Hải Hà; khảo sát đánh giá hiện trạng thống kê số lượng cáp, cột bê tông và phương án di chuyển giải phóng mặt bằng hệ thống cáp thông tin khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà.

Tổng hợp ý kiến tham gia của các ngành, đơn vị hoàn thiện 02 dự thảo: “Quy chế vận hành, quản lý, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” và “Quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Phối hợp với Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực V, phòng Văn hóa, Thông tin thành phố Cẩm Phả kiểm tra thực tế hoạt động của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Cẩm Phả, kiểm tra cụ thể máy phát kênh 6 và máy phát kênh 8.

Kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động hệ thống truy cập internet không dây (Wifi) tại thành phố Hạ Long.

Tổ chức cuộc họp thảo luận về việc sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước để đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng và Nhà nước trên hạ tầng viễn thông mạng truyền số liệu chuyên dùng tại địa bàn tỉnh.

Các chỉ tiêu ước tính thực hiện tháng 4 năm 2014:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	So với tháng trước	Hiện có trên mạng
01	ĐT cố định có dây	Thuê bao	237	693	86%	136.980
02	ĐT cố định không dây		220	783	88%	28.542
03	ĐT DĐ trả sau		2.896	2.448	229%	156.153
04	ĐT DĐ trả trước		45.287	27.190	-9%	1.320.251
05	TB internet băng thông rộng xDSL		1.782	1.106	28%	95.426
06	Thuê bao FTTH		331	111	200%	4.693

2. Về Công nghệ thông tin

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh

Quảng Ninh, được ban hành kèm theo Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh.

Tham gia ý kiến về hệ thống chỉ huy, giám sát và xử lý vi phạm giao thông; Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đăng ký giữ chỗ và bảo vệ thương hiệu với tên miền .VN và hạn chế rủi ro an toàn thông tin sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ Windows XP.

Đề nghị Ban Quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh bổ sung nội dung an toàn thông tin vào Kế hoạch đào tạo của đề án Chính quyền điện tử và phối hợp cung cấp tài liệu về thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3.

Biên soạn nội dung, giáo trình đào tạo triển khai Kế hoạch truyền thông, tập huấn Chính quyền điện tử cho công dân và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện nhiệm vụ an toàn thông tin theo Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 20/01/2014 của Tỉnh Ủy.

Trình UBND tỉnh phê duyệt Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Quảng Ninh.

Phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức tập huấn, tuyên truyền pháp luật về CNTT trong thanh niên.

3. Về Báo chí xuất bản

Tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 3 và Hội nghị giao ban hoạt động Đài Truyền thanh Truyền hình cấp huyện Quý I năm 2014.

Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức 06 cuộc họp báo: 02 cuộc họp báo công bố công tác chuẩn bị và kết quả tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về phát triển đặc khu kinh tế - kinh nghiệm và cơ hội; 01 cuộc họp báo công bố công tác tổ chức Lễ hội Hoa Anh Đào Hạ Long 2014; 01 cuộc họp báo về vụ cháy tàu trên Vịnh Hạ Long; 01 cuộc họp báo về tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh; 01 cuộc họp báo về kết quả tổ chức Lễ hội Hoa Anh Đào Hạ Long 2014 và công tác chuẩn bị Carnival Hạ Long 2014.

Triển khai Kế hoạch khảo sát thông tin đối ngoại tại một số cửa khẩu, đồn biên phòng và địa phương trong tỉnh.

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền chủ trương “Mỗi xã, phường một sản phẩm”.

Tham gia ý kiến vào các dự thảo: Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014-2020; Đề án Bảo tồn và phát huy sản phẩm du lịch văn hóa làng chài trên Vịnh Hạ Long; Đề cương Đề án phân luồng sau trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014-2020.

Trong tháng, cấp 01 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; 01 Giấy phép xuất khẩu kinh doanh vàng mã; 01 Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra việc chấp hành kết luận thanh tra đối với 03 đơn vị viễn thông, 01 đơn vị kinh doanh, phát triển thuê bao di động trả trước, thiết bị viễn thông, 12 Đại lý Internet, Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn thành phố Uông Bí.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng đối với website halongvip.com. Qua kiểm tra cho thấy website halongvip.com là trang mạng xã hội hoạt động không có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên của diễn đàn đã đăng có nội dung thông tin không đúng sự thật. Sau khi tiến hành kiểm tra, Sở đã lập biên bản làm việc đối với chủ thể website, đề nghị gỡ bỏ những thông tin không đúng sự thật và dừng mọi hành vi vi phạm, yêu cầu nhà cung cấp tên miền dừng hoạt động của website.

Phối hợp với Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực 5 xử lý 01 đơn vị sử dụng tần số 407, 825 MHz không đúng với tần số được quy định trong Giấy phép. Sở đã lập biên bản, yêu cầu đơn vị chấm dứt vi phạm và cài đặt đúng tần số được cấp phép.

Phối hợp với Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực 5 thường xuyên kiểm soát lưu động tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng Kế hoạch thanh việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Tổ chức “Ngày pháp luật” cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Trong tháng, Sở không nhận được đơn thư, khiếu nại tố cáo nào của công dân gửi đến. Sở vẫn thường xuyên theo dõi hoạt động của các đơn vị. Không có trường hợp nào vi phạm pháp luật về tham nhũng, lãng phí.

5. Công tác xây dựng Quy hoạch, Kế hoạch và triển khai dự án

a. Công tác triển khai Quy hoạch, Kế hoạch

Đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến tham gia của các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp vào dự thảo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ninh.

Phối hợp với đơn vị tư vấn điều chỉnh, hoàn thiện các Quy hoạch của ngành thông tin và truyền thông.

b. Công tác triển khai dự án

Dự án Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Quảng Ninh: Đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên trong quá trình lắp đặt thiết bị phát sinh một số thiết bị không

có trong danh mục, cần mua sắm bổ sung, hiện đang phối hợp với đơn vị tư vấn, đơn vị thi công lập thiết kế bổ sung phần công việc phát sinh.

Dự án chữ ký số: Đã cơ bản hoàn thành tích hợp chữ ký số vào các phần mềm nội bộ. Tuy nhiên trong quá trình tích hợp chữ ký số vào phần mềm nội bộ của Văn phòng UBND tỉnh phát sinh một số hạng mục công việc theo yêu cầu của đơn vị sử dụng, hiện đang phối hợp với đơn vị thi công hoàn thiện.

Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo: Đã hoàn thiện xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện năm 2014. Hiện đang gửi Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

Triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến: Đã trình UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện.

Triển khai Kế hoạch truyền thông, tập huấn Chính quyền điện tử: Đã xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các dự án trình Sở Tài chính thẩm định.

III. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2014

1. Tiến hành thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tại thành phố Móng Cái; Xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tại thành phố Cẩm Phả; Triển khai thực hiện "Ngày pháp luật" cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

2. Tiếp tục triển khai kế hoạch hợp tác truyền thông năm 2014: Tham mưu tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 4/2014; Tham gia tổ chức, phục vụ Canaval Hạ Long 2014; Hướng dẫn, tổng hợp hồ sơ các cơ quan báo chí của tỉnh đề nghị cấp thẻ nhà báo (thời hạn 2011-2015) bổ sung 2014; Tham mưu thành lập Hội đồng xét cấp thẻ nhà báo năm 2014 trình Bộ Thông tin Truyền thông; Tham mưu báo cáo phục vụ Đề án "Công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt điều tra dư luận, tạo đồng thuận xã hội tại Quảng Ninh (giai đoạn 2015-2020)"; Phối hợp với UBND huyện Tiên Yên hướng dẫn Công ty Truyền hình Cấp Cẩm Phả hoàn thiện thủ tục triển khai thực hiện tại huyện Tiên Yên; Biên tập các tài liệu tuyên truyền, tập huấn cho công dân, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền về Chính quyền điện tử.

3. Phối hợp đơn vị tư vấn tổ chức Hội thảo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh; Thẩm định hồ sơ các tiêu chí liên quan đến ngành thông tin và truyền thông về chương trình xây dựng Nông thôn mới; Hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh ban hành "Quy chế vận hành, quản lý, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh" và "Quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh".

4. Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội thảo công nghệ thông tin năm 2014;

Thẩm định đề cương và dự toán chi tiết xây dựng Thư viện điện tử của Báo Quảng Ninh; Hoàn thiện dự thảo Quy chế về luân chuyển, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử; Tiếp tục triển khai Kế hoạch truyền thông, tập huấn Chính quyền điện tử cho công dân và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

5. Tiếp tục hoàn thiện các Quy hoạch của ngành thông tin và truyền thông; Tham mưu lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án xây dựng hệ thống quản lý thông tin người dùng và xác thực số trung tâm dành cho hệ thống thông tin và ứng dụng dùng chung tại trung tâm tích hợp dữ liệu thuộc nhiệm vụ tại Kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin năm 2014; Tiếp tục triển khai các dự án do Sở làm chủ đầu tư.

6. Các công tác khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:

- Tỉnh ủy Quảng Ninh;
 - HDND, UBND tỉnh;
 - Bộ Thông tin và Truyền thông;
 - Sở KHĐT, Sở VH TT & DL;
 - Sở KHCN, Cục Thống kê;
 - Lưu VP.
- } (Báo cáo)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đỗ Ngọc Nam